

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร. รังสรรค์ สิงห์เลิศ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ อรวรรณ จิตรระวัง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งให้ความรู้ แนะนำ ปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และให้กำลังใจ แก่ผู้วิจัยอย่างดียิ่งตลอดมา ให้ความเมตตาและเอื้ออาทรปรารณาให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้วิจัยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี อินทราชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ทองสอดแสง ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นิตยา กลางชนีย์ และคณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทุกท่าน ที่ให้โอกาสผู้วิจัยเข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1 ของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และได้พบคณาจารย์ที่มีความตั้งใจจริงในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมที่เป็นประโยชน์กับศิษย์ทุกคน และขอขอบคุณผู้ประกันตนทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ คุณจิตรลดา สุริยปรกรณ์ คุณจันทร์นวล เดอร์ฟอส คุณกรรณิการ์ มัคสุวรรณ คุณอัญชญา ประทองวงษ์ ผู้เป็นปียมิตรที่ให้การช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ขอขอบคุณเพื่อนสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่น 1 ทุกคนที่เคยช่วยเหลือกันมาโดยเฉพาะคุณอภิเชษฐ์ แสนนาม คุณสาธิต คณาดี คุณจิรภรณ์ โภคสวัสดิ์ ที่คอยกระตุ้นเตือนทำให้รู้สึกอบอุ่นเกิดพลังต่อสู้ปัญหาอุปสรรค และที่จะลืมเสียไม่ได้คือ คุณจิระ โภคสวัสดิ์ ที่ให้โมติจิตรช่วยเหลืออยู่เสมอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้

ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อซีเฮง แซ่พัว คุณแม่กอบแก้ว เมธาวิบูล ที่ให้ชีวิต ความรักและห่วงใย ปลุกฝังความใฝ่รู้ให้กับผู้วิจัย ขอขอบคุณคุณนทีกานต์ เมธาวิบูล พี่สาวที่คอยห่วงใย ให้กำลังใจและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ มานะวิบูลย์ และลูกชายที่รักทั้งสาม ที่เป็นขวัญกำลังใจ และอยู่เคียงข้างจนสำเร็จการศึกษา

พันธุดา มานะวิบูลย์

สิงหาคม 2544